

NGAI KÓN RÃN XII – B
NGAI DEH JOAN BAPTISTA NIAMGOH

Sinh nhật của Thánh gioan Tẩy giả

Rài do geh gal cau sa ñô ngai deh, sên ngai hờ lah ngai sôntòm rài kis do, moya gùng kớlôi ală cau dê bớh broă do gen ở ndrôm bal.

Thời nay có nhiều người ăn mừng sinh nhật, coi ngày ấy là ngày bắt đầu cuộc sống này, nhưng sự suy nghĩ của mọi người về việc này thì không giống nhau.

Geh cau gen kớlôi sớng jro êt.

Có những người thì suy nghĩ sâu xa hơn.

Mớ krung geh cau gen mùng kớlôi sớng chờl lóm.

Và cũng có nhiều người chỉ suy nghĩ hời hợt mà thôi.

Cau kớlôi jro gen sên bớta kis he dê lah dùl bớta pà-gời đờng màng ngăn, gen tàng pal kis belới làng di mớ gùng Bớtau neh pà-gời bớta kis hờ he in.

Người suy nghĩ sâu hơn thì coi sự sống của mình là quà tặng nhưng không vô cùng quý giá, nên có nghĩa vụ phải sống thế nào cho phù hợp với đường lối của Đấng đã ban tặng sự sống ấy cho mình.

Cau kớlôi chờl gen digólăn kớlôi bớta kis lah he dê, he kis he in mớ ở cau lới in, ở càng kớlôi tus đớ bớ-sớnrờp mớ tus tòm bớta kis dê.

Người suy nghĩ nông cạn thì có lẽ nghĩ rằng cuộc sống là của mình, mình sống cho mình và chẳng phải cho ai, chẳng cần phải suy nghĩ tới cội nguồn và cùng đích của cuộc sống.

Gen tàng, geh cau sa chờ ngai deh gồ gùng, mớ krung geh rà cau sa chờ moya ở gồ gùng lới, mùng lah bớta ñô sa jắ cau lăm mớ ở hoan kớlôi sớng broă he lớh.

Cho nên, có người ăn mừng sinh nhật có ý nghĩa, và cũng có nhiều người ăn mừng mà chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là chuyện tiệc tùng theo thói đời và chẳng suy nghĩ bao nhiêu về việc mình làm.

Rài do geh rà bớta lăm gớlik gớ tam bòn lógar, bulah siôu priă-jên moya krung geh rà cau đòm jắ. Làng gồ gùng tam ală gùng lăm hờ gen he di kớlôi sớng rà ngăn : ñichi lớh tàng sa chờ ? mớ mbe jớ nau gớ dê ?

Thời nay có rất nhiều thứ mới đời phát sinh trong xã hội, mặc dù tốn kém tiền bạc nhưng cũng vẫn có nhiều người học đòi. Để thấy được ý nghĩa trong các thứ ấy thì chúng ta cần suy nghĩ thật nhiều : ăn mừng để làm gì ? và ý nghĩa của nó thế nào ?

Ngai do, jơh Pơrjum niam chơ-gờm ngai deh Joan Baptista niam-goh dê, gen mbe jơnau broă do mớ bol he ?

Hôm nay, toàn thể Hội Thánh kính mừng ngày sinh nhật của Thánh Gian Tẩy giả, vậy ý nghĩa của việc này liên hệ tới chúng ta ra sao ?

Geh bār jơnau tởm do he di pin nê-n-cê mớ kơlôi sớng :

Có hai điều sau đây chúng ta cần xác tín và suy nghĩ :

1. Joan lah cau bớh Yàng pơyoa tus :

Tài bớh, bớh đơ broă gờh dừl nă cau ừ kờnê-n, nêh đờng sớ-năm, gớ-ơn bun mớ deh kờn, gen lah broă mừng gớlik gớh bớh Yàng lớh, jăt gùng ờs kờn-bớ-nus gen ở rớgớ tai. Ông Zakaria lah bớklau nêh gớlớh kloăt tài bớh ở bắt pindờn broă Yàng lớh, mớya nêh rớgớ đớs wớl tam ngai sớ-nđăn mắt kờn in.

Bớta kớ-i-sớ-bớh hớ lớh cớng Joan Baptista lah cau Yàng pơyoa.

Joan là người được Thiên-Chúa sai đến :

Bởi vì, từ việc có một người đàn bà son sẻ, đã lớn tuổi, thụ thai và sinh con, thì việc ấy chỉ xảy ra do Thiên-Chúa can thiệp mà thôi, theo sự thường loài người thì không thể. Ông Zacaria là người chồng đã bị câm vì chậm tin vào công việc của Thiên-Chúa, nhưng ông đã nói lại được trong ngày đặt tên cho con là Gioan.

Điều kỳ diệu ấy chứng thực rằng Gioan là người Thiên-Chúa sai đến.

2. Joan lah cau rớ-căng gùng Kớ-nrăñ Jesu in tus làng tốngklà-s dờnia :

Khai lah cau ala-bớ-r đờng rớ-lau jớh tam ală bol ala-bớ-r tam rớ-nàng yau, lah cau yal-tớnggit Kớ-nrăñ Jesu rếp mớ loh rớ-lau dờnia in, tam tũ kớno sắp Joan dê gen cau gít lah Kớ-nrăñ Jesu lah Bớtau tốngklà-s nêh tus rau, kớñ wă-dờp Khai gen pal rớ-căng nùs nhóm mớ sắng lời ală bớta tũs he dê.

Gioan là người dọn đường cho Chúa Giê-su đến cứu độ trần gian :

Ông là vị Ngôn sứ lớn hơn hết trong thời cũ, là người tiên hô gần và rõ ràng nhất về Chúa Giê-su Kitô cho nhân loại, khi nghe tiếng của Gioan rao giảng thì người ta biết rằng Chúa Giê-su là đấng cứu thế đã đến rồi, muốn đón nhận Ngài thì người ta phải chuẩn bị tâm hồn và từ bỏ tội lỗi của mình.

Pơndut jơnau

Kết luận

Găm bic tam trồ mắng mớ kớno iar nrao, gen gít lah trồ mớ-r àng mớ pal rớ-căng guh bic, bol he lah cau nêh wă-dờp Kớ-nrăñ Jesu mớ nêh rớ-căng.

Đang ngủ đêm mà nghe tiếng gà gáy, thì biết rằng trời sắp sáng và phải lo mà dậy, chúng ta là những người đã đón nhận Chúa Giê-su và đã chuẩn bị.

Găm gít nờu cau yơu be cau găm ngir bic tam trồ mắng, nùs nhòm ở hệt kơno jơ nau hời làng rợcắng wă-dờp Bơtau tợklàs lah Kơnrầñ Jesu Kristo.

Còn rất vô số người ví như những người đang mê ngủ trong đêm tối, tâm hồn chưa nghe tiếng gọi để chuẩn bị đón nhận Chúa cứu thế là Chúa Giêsu Kitô.

Gen bol he rợgời kis mớ đờs be lời làng ală cau gal ngắn hỡ pờ nùs nhòm, làng kơno mớ rợcắng wă-dờp Kơnrầñ Jesu Kristo ở ?

Vậy chúng ta có thể sống và nói thế nào để cho số người đông đảo ấy mở lòng ra, để nghe và chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu cứu thế ?

Do nẻh tus đắr bol he pal lờh sắp hời mài tìs Gioan đê gợpong làm khop dờnia.

Nay đã đến lượt của chúng ta phải làm vang vọng tiếng kêu mời sám hối của Gioan vang vọng trên khắp thế giới.

Lm. Fx. K'Brel